

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๐๕๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์  
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๘๙๙  
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้เข้าสมัครร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยการส่งเสริมสนับสนุน  
และสร้างกระบวนการความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสมัครเข้าร่วมโครงการสนองพระราชดำริ  
และดำเนินกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
เพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง  
ได้สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ แต่เนื่องจากฐานข้อมูลของกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นยังไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปรับปรุงฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ให้เป็นปัจจุบัน จึงขอความร่วมมือจังหวัดรวบรวมรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการสมัคร  
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ  
ตามแบบรายงานที่กำหนด ในรูปแบบไฟล์ Excel และ PDF ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nsdivision.dla@gmail.com  
และในรูปแบบเอกสารให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และเร่งรัดองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริฯ ให้ครบถ้วนต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ทาง QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรัพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th